

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ

มาประชุม

๑. นายนุรดิน	มะดีเยาะ	ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาวยามี่หลิ๊ะ	มะลิเยาะ	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นางสาวกุสุมา	กือจิ	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางคอลลีเยาะ	เจะมะ	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายตอแม็ง	เจะลี	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายเจะอูเซ็ง	เจะโด	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายบอรอง	แม็งมาแอ	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางซื่อน๊ะ	ปะดอ	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. ร.ต.อ.อนิรุทธ์	พิสุทธิเปรม	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายเวดาไ้อ๊ะ	ราวัญฉม	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายมะลาซี	เจะเตะ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายนิซี	เจะลง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายอันวา	สาและ	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายยะยูโซะ	แม็งมาแอ	นายกเทศมนตรีตำบลมายอ
๒. สิบตรีมะดารี	สะนิ	รองนายกเทศมนตรีตำบลมายอ
๓. นายประสิทธิ์	มาหะมะ	รองนายกเทศมนตรีตำบลมายอ
๔. นางร่อหะนา	สาและ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอเข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อม  
จึงได้เชิญประธานสภาเพื่อเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  
๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ นายณัฐดิน มะดีเยาะ ประธานสภา	เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีสมาชิกมาประชุม ๑๑ คน ลา - คน และเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๒ นายณัฐดิน มะดีเยาะ ประธานสภา ที่ประชุม	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา - งานเลขานุการได้จัดส่งเอกสารรายงานการประชุมให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว แต่จะให้สมาชิกได้อ่านทบทวนอีกครั้ง เป็นเวลา ๕ นาที เชิญครับ - เมื่อถึงเวลา ๕ นาที ประธานได้ถามสมาชิกว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างและไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขและเพิ่มเติมจึงขอมติที่ประชุม - มีมติรับรอง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม(ถ้ามี) -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔ นายณัฐดิน มะดีเยาะ ประธานสภา	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว <u>๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ (แปรญัตติ)</u> ตามที่สภาเทศบาลตำบลมายอได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อครั้งการประชุมเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้สภาเทศบาลตำบลมายอจะต้องนำญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๒ (แปรญัตติ) ในโอกาสนี้ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมด้วยครับ
นายอันวา สาและ เลขานุการสภา	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวข้องด้วยการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ  
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

นายแวดาโอ๊ะ ราวัญฉุค

ประธานกรรมการแปรญัตติ

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ  
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
จากการที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น ขอเชิญประธาน  
กรรมการแปรญัตติชี้แจงครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลมายอ รองประธานสภาเทศบาลตำบลมายอ  
ประธานกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอทุกท่าน และคณะผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน  
ข้าพเจ้านายแวดาโอ๊ะ ราวัญฉุค ประธานกรรมการแปรญัตติ ด้วยสภาเทศบาล  
ตำบลมายอ ได้ให้ความเห็นชอบรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ในการพิจารณารับ  
หลักการในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ และที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลมายอ  
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓  
สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ -  
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ  
แปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ และให้ส่งคืน  
ประธานสภาเทศบาลตำบลมายอ เพื่อนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลมายอเพื่อ  
พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้น  
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้  
ยื่นคำเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ จึงไม่มีการแก้ไขร่างเทศบัญญัติ ฉบับนี้แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ  
จึงได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ ไม่มีการแก้ไข

๒. ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีการแก้ไข

๓. รายละเอียดข้อบัญญัติ

-ชื่อเทศบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข

-รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข

-รายงานประมาณการรายรับ ไม่มีการแก้ไข

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ไม่มีการแก้ไข

-จำนวนเงินงบประมาณ ไม่มีการแก้ไข

๔. ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการฯ ไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมบันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้สภาเทศบาลตำบลมายอ ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้ว

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินจึงรายงานให้สภาเทศบาลตำบลมายอ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

ขอบคุณครับท่านสมาชิก แวตาโ๊ะ ระวีณวุฒ ประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน สำหรับส่วนนี้ คือการแปรรูปที่ดินในวาระที่ ๒ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบันทึกรายงานผลของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านใดเห็นสมควรให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับดังกล่าวนี้ ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม  
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
มีมติเห็นชอบเอกฉันท์ ดังนั้น จึงถือว่าสภาเทศบาลตำบลมายอได้ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒(แปรรูปที่ดิน) ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ก่อนเข้าวาระที่ ๓ การลงมติให้ความเห็นชอบ ประธานสภาแจ้งพัก ๑๐ นาที เมื่อครบเวลาพัก ๑๐ นาที ประธานสภาเรียกประชุมต่อวาระที่ ๓ การลงมติให้ความเห็นชอบ

๔.๒ ขอความเห็นชอบเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๓ (ลงมติ)

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อ เพื่อพิจารณาในวาระที่สาม การลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ

นายอันวา สาและ  
เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายสุรทิน มະดีเยาะ  
ประธานสภา  
ที่ประชุม  
มติที่ประชุม

ในโอกาสนี้ ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบตาบตองว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติตามที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ ผู้ใดเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งตออกเสียง ๑ เสียง  
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเสียงข้างมาก

นายสุรทิน มະดีเยาะ  
ประธานสภาเทศบาล

สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเมื่อผ่านการลงมติเรียบร้อยแล้ว จะเสนอนายอำเภอ เพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติด่วนที่สุดของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมาบตาบตอง เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมกันเงินงบประมาณโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ

- ๑. โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุมชั้น ๓ ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
- ๒. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารสำนักงานและบริเวณอาคารสำนักงาน ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
- ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำคสล.ซอยมะรานอ หมู่ ๒ ตั้งไว้ ๒,๗๗๙,๐๐๐.- บาท

นายสุรทิน มະดีเยาะ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายอันวา สาและ  
เลขานุการสภา

ขอเชิญเสนาได้อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน

กรณีที่ยังคงเรียกร้องส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อกำหนดผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

นายนุรดิน มะดีเยาะ ประธานสภาเทศบาล  
 รายละเอียดโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุมชั้น ๓ ของสำนักงานปลัดผมขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ เพื่อประกอบในการพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอเชิญครับ

นายยะยูโซะ แม็งมาเอ นายเทศมนตรี  
 เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน  
 ด้วยข้าพเจ้า มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากไม่ทันก่อนนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-รายละเอียดโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓

โอนลด	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
<p>แผนงาน การรักษาความสงบภายใน</p> <p>งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p> <p>หมวด ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์และเผยแพร่</p> <p>รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)</p> <p>งบประมาณตั้งไว้ ๒,๘๓๑,๐๐๐.-บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๘๓๑,๐๐๐.-บาท</p> <p>ขอโอนลด ๒๔๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>ยอดงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๕๙๑,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงาน บริหารงานทั่วไป</p> <p>งาน บริหารงานทั่วไป</p> <p>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)</p> <p>ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>-โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓</p> <p>รวมโอน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>ค่าชี้แจงงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ</p> <p>โครงการปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓</p> <p>รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.สายมีลติคอร์ด ๓๐ เมตร</p> <p>SBC-๑๖X-๑๐๐FT ๑๒IN๔OUT</p> <p>-สายมีลติคอร์ด ๓๐เมตร</p> <p>-ใช้สำหรับ ต่อสัญญาณอินพุต เอ๊าท์พุต กับมิกเซอร์</p> <p>๒.ลำโพง</p> <p>AJC-๘๐๓</p> <p>Specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ๒๐๐w RMS / ๔๐๐w Program</li> <li>• ๘ x ๓ woofer</li> <li>• ๒ x ๑" compression driver (๑.๕" vc)</li> <li>• Sensitivity ๘๖dB / ๑w @ ๑m</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max SPL ๑๒๑dB @ ๑m</li> <li>• Impredance ๑๖ ohm</li> </ul> <p>ใช้งานทั้งเป็นชุดโฮมในบ้าน หรือใช้เป็นตัวสำหรับงาน อีเว้นท์ต่าง ๆ ทั้ง Indoor และ Outdoor เนื่องจาก สามารถรองรับกำลังขับต่อเนื่องได้สูงถึง ๔๐๐w</p> <p><b>๓. ไมค์ตั้งโต๊ะประชุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไมโครโฟนแบบคอนเด็นเซอร์</li> <li>• ก้านไมค์คออ่อนยาว ๖๕ ซม.</li> <li>• มีสวิทช์เปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน</li> <li>• มีวอลุ่มควบคุมระดับเสียงของไมโครโฟน</li> <li>• พร้อมสายไมค์ยาว ๕ เมตร</li> <li>• ใช้ไฟเลี้ยงจากถ่าน AA ๑.๕V x ๒ หรือ จากไฟ Phantom</li> </ul> <p><b>๔. CONNEX สายลำโพง PRO๔x๒.๕ ขด๑๐๐ เมตร</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผลิตเพื่อใช้เป็นสายลำโพง นิ่มเก็บง่าย</li> <li>๒. ทำจากทองแดงใหม่เกรดสูง ไม่ใช่ทองแดงรีไซเคิล</li> <li>๓. ใช้ลวดเส้นเล็กกว่าขนาด ๐.๑๗ มิลลิเมตร นำกระแส ได้ดีกว่า</li> <li>๔. ขนาดเต็ม sq. mm. ทองแดงขนาด ๔x๒.๕ มิลลิเมตร เส้นฝอยขนาด ๐.๑๗ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐๕ เส้น ต่อคออร์</li> </ol> <p><b>๕. ALTO LIVE-๒๔๐๔ MIXER</b></p> <p>Professional ๒๔-Channel/๔-Bus Mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ๑๘ XLR inputs with DNA(TM) microphone preamps</li> <li>• Dynamic compression (channels ๑-๘)</li> <li>• ๓-band EQ with sweepable mids</li> <li>• ๔ aux sends; pre/post switching on sends ๑+๒</li> <li>• ๖๐mm faders with mute and PFL/AFL solo functions</li> <li>• ๑๐๐ Alesis DSP effects</li> <li>• USB audio connectivity with level control</li> <li>• Balanced XLR, balanced/unbalanced ๑/๔” outputs</li> <li>• Headphone out with independent level control</li> </ul>
--	---

	<p>•Switchable Phantom Power</p> <p><b>๖.สายสัญญาณ ๑๐๐ เมตร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีฉนวนหุ้มป้องกันสัญญาณรบกวน</li> <li>- วัสดุหุ้มอย่างดี</li> <li>-ใช้งานในระยะทางไกลโดยสัญญาณไม่ตก</li> <li>- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร</li> <li>- เหมาะสำหรับไปใช้ทำสายสัญญาณ ในการเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงดีมาก</li> </ul> <p><b>๗.ขาตั้งลำโพงติดผนัง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาแขวนลำโพงแบบเสียบ</li> <li>- รับน้ำหนักได้สูงสุด ๓๕ Kg</li> </ul> <p><b>๘. Power Audio Jockey</b> A&amp;J AJH-๗๐๐๔ ๔ แชนแนล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Class H</li> <li>-๘๐๐W x ๔ @ ๘ OHM</li> <li>-ขนาด ๒U ลึก ๒๑ นิ้ว</li> <li>-น้ำหนัก ๒๘ Kg</li> </ul> <p>AJH-๘๐๐๔ เป็นพาวเวอร์แอมป์แบบ ๔ ชาแนล A B C D ที่ออกแบบมาให้ชาแนล C และ D มีวงจรมอเตอร์ โลว์พาสฟิลเตอร์ (LPF) ในตัว โดยสามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ ๒๐Hz ถึง ๑๕๐Hz เพื่อใช้งานสำหรับลำโพง Sub วิธีการใช้งานก็ง่าย ๆ เพียงแค่เลื่อนสวิตช์จากโหมด OFF ไปยังโหมด Sub Woofer แล้วปรับหาช่วงความถี่ที่ต้องการ เท่านั้น (หากต้องการใช้งานแบบ Full range ก็ปรับไปที่โหมด OFF)</p> <p><b>๙. DBX DRIVE RACK PA๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง DBX DriveRack PA๒ ระบบดิจิตอล ครอสโอเวอร์,อีควอไลเซอร์,ลิมิตเตอร์,คอมเพรสเซอร์,ดีเลย์เสียง</li> <li>-Complete Loudspeaker Management System</li> <li>-DBX DriveRack PA๒ ทุกฟังก์ชันจะไม่พลาดการควบคุมอีกต่อไปด้วย Application ผ่าน WiFi กับ Mobile Device ของคุณ</li> <li>-DriverRack PA๒ มีพร้อมทุกอุปกรณ์โปรเซสเซอร์ที่คุณกำลังมองหา ระหว่างมิกเซอร์ และแอมป์ไฟเออร์</li> <li>-เพื่อจัดการระบบ PA ของคุณให้เป็นไปอย่างมี</li> </ul>
--	---



	<p>ประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งคุณภาพของเสียงที่ดีเยี่ยมกับเทคโนโลยี Auto EQ และ AFS (Advanced Feedback-Suppression) ที่สามารถวิเคราะห์สภาพอะคูสติก พร้อมแก้ไขปัญหาร่องย่านความถี่โดยอัตโนมัติ</p> <p>-ระบบสั่งงานผ่านอุปกรณ์ WiFi Router บน Application ที่รองรับได้ทุกค่าย Android, iOS, Mac และ Windows ง่ายต่อการควบคุม เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส</p> <p>๑๐.ปลั๊ก แจ็ค XLR ตัวผู้-ตัวเมีย</p> <p>-ใช้สำหรับต่อเข้าสาย</p> <p>ปลั๊กแจ็คแคนนอนตัวผู้ตัวเมีย แพ็คคู่</p> <p>๑๑.สเปคคอนแบบหมุน</p> <p>-ปลั๊กสเปคคอนตัวผู้ ๔P</p> <p>- แบบหมุนล๊อค</p> <p>- แข็งแรง ทนทาน ล๊อคแน่น</p> <p>๑๒.สายสัญญาณ สำหรับเสียบคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป ความยาว ๕ เมตร</p> <p>-สายสัญญาณสำหรับเสียบคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป</p> <p>๑๓.งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณ</p> <p>๑๔.ปลั๊กไฟใส่ตู้ RACK</p> <p>ปลั๊กไฟสำหรับติดตั้งแร็คขนาดมาตรฐาน ๑๙ นิ้ว ขนาด ๑P</p> <p>๒ ช่องปลั๊กเสียบมิกรารด์ (ด้านหน้า)</p> <p>๒ ช่องปลั๊กสำหรับมอนิเตอร์ (ด้านหน้า )</p> <p>๘ ช่องปลั๊กเสียบมิกรารด์ (ด้านหลัง)</p> <p>หน้าจอมิเตอร์แสดงแรงดันไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์ เบรคเกอร์ขนาด ๑๐A</p>
--	--

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้วเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้เสนอมาทหรือไม่ ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ซึ่งถือว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม ชั้น ๓

-รายละเอียดโครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารสำนักงานและบริเวณอาคารสำนักงาน

นายสุรทิน มณีเตียฯ ขอให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ เพื่อ

ประธานสภาเทศบาล ประกอบในการพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอเชิญครับ

นายยะยูโซะ แม็งมาเอ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี้

นายกเทศมนตรี

โอนลด	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
<p>แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์และเผยแพร่ รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) งบประมาณตั้งไว้ ๒,๘๓๑,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๕๙๑,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๓๕๐,๐๐๐.-บาท ยอดงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๒๔๑,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร สำนักงานและบริเวณอาคารสำนักงาน รวมโอน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณอาคารสำนักงาน รายละเอียด ดังนี้ ๑.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านโปรแกรม(JNVR Video Recorder) ขนาด ๑๖ ช่อง พร้อมฮาร์ดดิส ๔TB ๒.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไอพีแบบมุมมอง คงที่ สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ๓.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไอพีแบบมุมมอง คงที่ สำหรับ ติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ๔.อุปกรณ์กระจาย สัญญาณแบบ POE ( POE L๒ Switch ) ขนาด ๘ ช่อง ๕.ตู้ RASK พร้อมถาด สำหรับเก็บอุปกรณ์ ขนาด ๘U ๖.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒KVA ๗.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว ๘.สายสัญญาณ UTP Cat๖</p>

โอนลด	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
	๙. อุปกรณ์ติดตั้งเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย ตู้เก็บ อุปกรณ์ภายนอกที่ร้อนสาย , ข้อต่อ, ปลั๊กไฟ, กรวดทองแดง, อุปกรณ์จับยึดท่อ บล็อกพลาสติก, แจ็ค RJ๔๕ สายไฟ ๑๐. ค่าบริการติดตั้งพร้อมใช้ระบบ

นายนุรดีน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้วเกี่ยวกับการ  
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินมีสมาชิกท่านใด  
จะอภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายนุรดีน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบและอนุมัติให้  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้เสนอมานี้หรือไม่ ขอให้ยกมือด้วย  
ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ซึ่งถือว่า  
สภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน  
อาคารสำนักงานและบริเวณอาคารสำนักงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  
มายอ เพื่อนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายนุรดีน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

รายละเอียดโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.  
ขอยมะรานอ หมู่ ๒ ของกองช่าง ผมขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุม  
ได้ทราบ เพื่อประกอบในการพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอเชิญครับ

นายยะยูโซะ แม็งมาแอ  
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.  
ขอยมะรานอ หมู่ ๒

#### โอนลด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หมวด อนุรักษ์

ประเภท ไชยณาและเผยแพร่

รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

งบตั้งไว้ ๒,๘๓๑,๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๒๔๑,๐๐๐.-บาท

ขอโอนลด ๒,๒๔๑,๐๐๐.-บาท

ยอดงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.-บาท

โอนลดแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภครายการโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย๘งบตั้งไว้ ๕๓๘,๐๐๐.-บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๓๘,๐๐๐.-บาทขอโอนลด ๕๓๘,๐๐๐.-บาทยอดงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐๐.- บาทโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ด้านรายจ่ายเพื่อการลงทุนแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธางาน ก่อสร้างหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยมะรานอ หมู่ ๒ตั้งไว้ ๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท

ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อมคู

ระบายน้ำ ๑ สายยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร

รายละเอียดตาม เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๙ ลำดับที่ ๕

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้วเกี่ยวกับการขอ  
อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินมีสมาชิกท่านใดจะ  
อภิปรายหรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบและอนุมัติให้  
โอนเมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบและอนุมัติ  
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ที่ได้เสนอมาหรือไม่ ขอให้ยกมือด้วย  
ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ซึ่งถือว่า  
สภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ  
คสล. ซอยมะรานอ หมู่ ๒ ของกองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ เพื่อ  
นำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

## ๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นายอรุณรัตน์ มะดีเยาะ

ประธานสภา

นายยะยูโซะ แม็งมาแอ

นายกเทศมนตรี

ขอให้ผู้บริหารได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน

กระผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลต่อไป จำนวน ๓ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสีะ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๘,๑๙๓.-บาท
  ๒. โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุโบร์โตะยาดง ชุมชนปาแย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๑๐,๐๐๐.-บาท
  ๓. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบาตาเซาะดูกู-ชอย ๑๔ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๗๗,๕๐๐.-บาท
- รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑,๖๑๕,๖๙๓.-บาท

นายอรุณรัตน์ มะดีเยาะ

ประธานสภา

นายอันวา สาและ

เลขานุการสภา

ขอให้เลขาอ่านระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานเทศบาลตำบล มายอมีเงินสะสม ดังนี้

ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  $๘๓๘,๕๔๐ \times ๓ = ๒,๕๑๕,๖๒๐$ .-บาท

กันเงินร้อยละสิบของงบประมาณ  $๕๘,๒๐๐,๐๐๐ \times ๑๐\% = ๕,๘๒๐,๐๐๐$ .-บาท

รวมกันเงินสำรองจ่ายทั้งสิ้น  $๘,๓๓๕,๖๒๐$ .-บาท

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้หลังหักกันเงินสำรองจ่าย

$๑๒,๑๖๘,๓๓๕.๒๐ - ๘,๓๓๕,๖๒๐ = ๓,๘๓๒,๗๑๕.๒๐$ บาท

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด หลักการ เหตุผลการจ่ายขาดเงินสะสม และเสขาสภาชี้แจงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

-ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติจ่ายขาดเงินสะสมครับ

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ดังนั้น ถือว่าสภาเห็นนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๑๕,๖๘๓.-บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายนุรดิน มะดีเยาะ  
ประธานสภา

มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้

ปิดประชุม ๑๒.๓๕ น.

ลงชื่อ

(นายอันวา สาและ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมายอ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายนุรดิน มะดีเยาะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลมายอ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ  
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายอันวา สาและ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมายอ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ ร.ต.อ.

(อนิรุทธิ์ พิสุทธิเปรม)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

ลงชื่อ

(นางชื่อนี ปะตอ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

ลงชื่อ

(นางคอสีเยาะ เจะมะ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมายอ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖  
สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลมายอ สมัยสามัญ สมัย  
ที่ .....ประจำปี..... เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.๒๕๖๔ จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศ  
รายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ลงชื่อ

(นายนุรดีน มะดีเยาะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลมายอ